

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1664 ราคา 10.00 บาท

“ชนกร” เผย นายกฯ พอใจไทยได้โควตาส่งแรงงานทำงานรัฐอิสราเอลเพิ่มขึ้น

นายชนกร วัจนคุณชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีต่อความก้าวหน้าในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรของรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ซึ่งในปี 2565 ไทยได้จัดส่งแรงงานแล้วทั้งสิ้น 3,759 คน โดยนายกรัฐมนตรีให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวก พร้อมหาแนวทางขยายตลาด เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยในตลาดโลก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรของรัฐอิสราเอล จำนวน 6,800 คน เพิ่มขึ้น 1,800 คน จากปีงบประมาณ 2564 ที่ได้โควตาทั้งหมด 5,000 คน ทั้งนี้ เนื่องจากชื่อเสียงไทยมีมาตรการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดี รวมถึงแรงงานไทยมีทักษะและความรับผิดชอบ เป็นที่ต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอล ทำให้มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แรงงานไทยจะได้รับการอบรมก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ และจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำน้อยกว่า 5,300 เซกเกล หรือประมาณ 54,852 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ซึ่งหากทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จะมีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อคน

“นายกฯ ย้ำความสำคัญของภาคแรงงานซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทย โดยชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามแผนนโยบาย ที่รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในทุกมิติ เพื่อสร้างความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้แรงงานไทยที่ไปทำงานยังรัฐอิสราเอลทำงานด้วยความตั้งใจ ขยันขันแข็ง ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายของรัฐอิสราเอลอย่างเคร่งครัด และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศ และตนเองต่อไป” นายชนกร กล่าว

“จตุรินทร์” พร้อมตอบซักฟอกในสภา เป็นนักการเมือง 11 สมัย เข้าใจวิถีปกติของระบบรัฐสภา

นายจตุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการรับมือกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ว่า ได้เตรียมที่จะชี้แจงเหมือนทุกครั้ง ไม่คิดว่ามีปัญหาอะไร และจะตอบในส่วนที่คิดว่าเป็นข้อสงสัย หรือต้องการคำตอบก็จะตอบ และจะถือโอกาสตอบให้ประชาชนได้รับทราบด้วยในประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถาม รวมทั้งประเด็นที่คิดว่าประชาชนก็อยากทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตนยินดีตอบ ไม่มีปัญหาอะไร ตอบตามที่ฝ่ายค้านเขียนไว้ในญัตติ ส่วนจะใช้เวลาชี้แจงนานเท่าใดอยู่ที่วิปได้ประสานงานกันไว้ว่าฝ่ายค้านได้เวลาเท่าไร รัฐบาลมีเวลาเท่าไร

“ผมเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตย เป็นผู้แทนราษฎรมา 11 สมัย จึงเข้าใจกระบวนการของรัฐสภาอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบรัฐบาล ด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็มีหน้าที่ ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วทำอะไรไปก็เอาผลงานไปบอกกับประชาชน และชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหา ก็เป็นวิถีปกติของระบบรัฐสภา” นายจตุรินทร์ กล่าว

“ศุภชัย” ชูัญชาเทรนด์การท่องเที่ยว มั่นใจไม่ใช่ Soft Power ด้านลบ ก่อนมาต้องศึกษา รู้อยู่แล้วลิมิตอยู่ตรงไหน

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Suphachai Jaismut ระบุว่า โอกาสเป็นของคนที่มีฝีมือทำ #กัญชาเสรีทางการแพทย์ มีฝ่ายการเมืองบางท่านกังวลว่า กัญชา จะกลายเป็น SOFT POWER ในแง่ลบของไทย ส่วนตัวผมก็ต้องขอบคุณความห่วงใยของท่าน แต่ตนขอเห็นต่างว่า ในอนาคต กัญชาไทย จะกลายเป็น SOFT POWER ของประเทศเราแน่นอน และนี่จะเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยอย่างแน่นอน บทพิสูจน์คือ แม้ว่าเราจะเดินทางนโยบายกัญชาไปแล้ว แต่บริษัท วิสาหกิจแห่งประเทศไทย คาดว่า ในปีนี้ จะมีเที่ยวบินมาที่ไทยมากถึง 4.3 แสน เที่ยวบิน แสดงว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลเรื่องของนโยบายกัญชา

“ผมมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย ต้องศึกษามาดีแล้ว ก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย ต้องรู้แล้วว่าอะไรทำได้ และอะไรไม่ควรทำ เช่นเดียวกับการใช้กัญชา เขาต้องรู้แล้วว่าลิมิตนั้นอยู่ตรงไหน ถามว่า ถ้าการนำกัญชาขึ้นมามอบดิน มันจะทำให้นักท่องเที่ยวกลัว ป่านนี้ประเทศที่นำร่องไปก่อน อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเขาต้องพึ่งพินาศไปแล้ว ซึ่งความจริงปรากฏว่า กัญชา ต่างหาก ที่เข้าไปเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศเขา ทุกวันนี้ โลกมี CANABIS TOURISM กันแล้วและกำลังเป็นกระแสที่มาแรง” นายศุภชัย กล่าว

มูมกาศ

ภาษีซื้อต้องห้าม

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่เกิดจากการควบกิจการเข้ากันระหว่างบริษัท ก. กับ บริษัท ข. และได้รับใบกำกับภาษีในชื่อบริษัทเดิม บริษัทไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 เพราะต้องห้ามตามมาตรา 82/5(2)

(กค 0706/พ./4321 ลว. 4 พ.ค. 2547)

บริษัทอยู่ระหว่างขอจดทะเบียนตั้งบริษัท ได้มอบให้บริษัทอื่นไปเป็นคู่สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาให้ทำการก่อสร้างอาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่างวดงานแทนบริษัท ตามพฤติการณ์ที่บริษัทได้แสดงออกภายหลังที่จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทแล้วพบว่า บริษัทได้แสดงตนว่าเป็นผู้ว่าจ้างด้วยการจ่ายค่าก่อสร้างให้ผู้รับเหมาประกอบกับบริษัทที่ได้รับมอบให้ไปเป็นคู่สัญญามีได้มีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ถาวรหรือบันทึกรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือเป็นกรณีตัวการไม่เปิดเผยชื่อได้กลับแสดงตนให้ปรากฏและรับเอาสัญญาที่ตัวแทนได้ทำแทนตนไว้ ผู้รับเหมาจะต้องออกใบกำกับภาษีให้บริษัท และบริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารไปหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

(กค 0706/พ./4021 ลว. 26 เม.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจินดา

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจินดา

ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑ นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑ นี้

ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 1359 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในกำหนด 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

วิสิทธิ์ อักษรจินดารัตน์

(นายวิสิทธิ์ อักษรจินดารัตน์)

ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ